



ปีที่ 42 ฉบับที่ 41 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมอบรม“การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยหน่วยตรวจสอบภายใน จะจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร” โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานสามารถจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้ หน่วยงานเกิดการรับรู้ ตระหนักและเข้าใจถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายในในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและหาวิธีการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน คณะสำนัก สถาบัน กอง และหน่วยระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

หน่วยงานสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมได้ที่ นางสาววัชรภรณ์ ลิ่มพันธ์ โทร. 082-8020981 และนางสาววราภรณ์ แสงทอง โทร. 089-9927566 หรือที่สำนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน หมายเลขภายใน 258 และ IP-Phone 9869 ภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556

ม.ราชภัฏประกาศเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเรื่องแนวปฏิบัติใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ที่จะต้องส่งเอกสารชุดเบิกภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 นั้น ปรากฏว่าหน่วยงานส่งเอกสารเบิกจ่ายน้อยมาก จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารชุดเบิกให้เร่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในกำหนดด้วย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สำนักวิทยบริการจัดฟิวเจอร์เทค 2013

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ฟิวเจอร์เทค 2013” ซึ่งมีกิจกรรมการอบรม ด้านคอมพิวเตอร์ การบรรยายภาษาอังกฤษ การบรรยายทางด้านห้องสมุด และกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารจีน ญี่ปุ่น และอาหารตะวันตก สำนักเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบุคลากรของหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนเชิญบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและบรรยายต่าง ๆ สามารถส่งใบสมัครหรือแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมมาที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี หรือทางโทรสารหมายเลข 075-377444 อีเมลล์ nipaporn_rua@nstru.ac.th วันนี้ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ข่าวให้ทุนการศึกษา

กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต อียิปต์ประจำประเทศไทยได้ส่งหลักเกณฑ์ทั่วไป (General Rules) ของกระทรวงอุดมศึกษาอียิปต์ (Ministry of Higher Education) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในสถาบันอุดมศึกษาของอียิปต์ ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ได้ที่เว็บไซต์ www.mohe-casm.edu.eg ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก โดยปริญญาตรีรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 31 สิงหาคม ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 - สิ้นเดือน มีนาคม 2557 และระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงสิ้นปีการศึกษาของระดับปริญญาเอก สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส. สุทธาวลัย ชัยแสง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี โทร. 075-377142

แจ้งเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การ เรียนการสอนภาค กศ.บป.

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมครุศาสตร์วิชาการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ” ในวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด นครศรีธรรมราช เขต 1-4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตรัง เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงเขต 1-2 ประมาณ 2,000 คน

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงสัปดาห์การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) จากเดิมสัปดาห์ที่ 15 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2556 เป็นสัปดาห์ที่ 12 วันที่ 24-25 สิงหาคม 2556 แทน และให้สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 14-15 กันยายน 2556 เป็นสัปดาห์การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ

สังคมผู้สูงอายุความท้าทายของไทย

คอลัมน์ สวัสดิ์เศรษฐกิจ โดย... สุรพล โอภาสเสถียร

เรื่องของสังคมผู้สูงอายุกำลังทวีความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องการบริหารเศรษฐกิจไทย ถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญเรื่องหนึ่งในหลายๆ เรื่อง ซึ่งข้อมูลจากเอกสารการนำเสนอ เศรษฐกิจไทยกับความท้าทายในอนาคต เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ระบุไว้ดังนี้

1. สภาพัฒน์คาดการณ์ว่าปริมาณประชากรไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในปี 2568 จะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 20% ของประชากรไทยเทียบกับปี 2543 ที่มีสัดส่วนเพียง 9.4%

2. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ปี 2555 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีมากถึง 12.59% มากที่สุดในอาเซียนโดยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการทางการแพทย์ทำให้อัตราการเกิดลดน้อยลงประชากรอายุยืนยาวขึ้น

3. สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านคนในปี 2550 มาเป็น 7.5 ล้านคนในปี 2553 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 14.5 ล้านคนหรือมีสัดส่วน 20% ในปี 2568

4. ประเมินว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าหรือในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุหรือสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภาษาอังกฤษคือ Aging Society และอีก 10 ปีต่อมาจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ความเสี่ยงในระดับตัวบุคคลวันนี้ คือ "มีอายุยืนยาวมากกว่าที่ตนเองคิดว่าจะจบและช่วงเวลาที่เกินมานั้นไม่มีเงินออมมาสนับสนุนการดำรงชีพต่อไปอย่างมีคุณภาพอย่างที่เราควรจะเป็น" ภาษาชาวบ้าน คือ เงินที่เตรียมไว้มารองรับตอนแก่จนวันที่จะจากไปมันไม่มี หรือมีไม่พอที่จะดำรงชีวิต อย่างลืมน่าปัญหาสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย การที่ต้องมีต้นทุนในการดูแลรักษาตนเองนั้นมันไม่น้อยเลย ครั้นจะหวังให้ลูกหลานเลี้ยงดูก็อาจจะยากมากขึ้น

ความเสี่ยงของภาครัฐ คือ งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายต่อหัว ไม่ต้องดูอะไรมาครับ เอาแคมเปญหรือการรณรงค์การหาเสียงเลือกตั้งก็เห็นแล้วว่าแทบทุกผู้สมัครต่างแย่งกันเพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุกันทั้งสิ้น งบประมาณสาธารณสุขต่อหัวก็ดี การศึกษาฟรีก็ดีที่จะต้องเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสังคมที่ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้ง ถูกทารุณทั้งร่างกายและจิตใจก็จะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

การรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการออม การลงทุนเพื่อรองรับช่วงเวลาที่ไม่ต้องทำงานแล้วหลังอายุครบ 60 ปี ยังอาจต้องทำอีกมาก เพราะผู้คนยังไม่ตระหนักมากพอ ยังมีการออมภาคบังคับ ภาคสมัครใจที่ยังไม่ถูกใส่ใจอย่างทั่วถึงและเพียงพอ หากว่านอกจากไม่เริ่มออม ไม่มีเงินออม แต่กลับเป็นหนี้ที่เกิดจากการใช้จ่ายไม่ระวังเข้าไปอีก ท่านๆ เหล่านั้นจะหาทางกลับกันอย่างไร เป็นหนี้หรือเป็นเอ็นพีแอล ตอนแก่ๆ มันสาหัส ความกดดันความเครียดสะสมจะพาไปสู่ปัญหาสุขภาพ ท่านผู้อ่านว่าจริงหรือไม่

เรา ๆ ท่าน ๆ ที่กำลังแก่ตัวลงทุกวันน่าจะเริ่มออมสำหรับยามชรา อย่าเอาแต่คิดแล้วไม่ทำ หรือรับคำแต่ไม่รับทำ เงินก็เพื่อขึ้นทุกวันนะครับ ตัดสินใจเริ่มออมได้แล้วเวลาเราๆ ท่านๆ เหลือไม่มากอย่างที่ดี



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเส็ง

เข้ามาสู่กลางเดือนสิงหาคมแล้ว ช่วงนี้ทุกหน่วยงานคงกำลังเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 ระยะเวลาในการส่งเอกสารชุดเบิก ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2556 รศ.วิมล คำศรี อธิการบดีฝากข่าวมาว่า ขอให้ทุกหน่วยงานรีบดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในเวลาที่กำหนด

ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม ที่ผ่านมานักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 1 -4 ภาค กศ.บป.ได้พร้อมใจกันไปบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ในโครงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ชื่องานว่า “พิธีเทียนอุทิศแด่กรรมกรพัฒนา” ณ โรงเรียนบ้านงาม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้กำลังใจแก่คณาจารย์ในหลักสูตร และนักศึกษาที่ได้ตั้งใจไปมอบสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนในครั้งนี้

บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อาจารย์ศรณภาพร แก้วแกมจันทร์ ได้บอกกล่าวมาว่าในช่วงวันที่ 7 สิงหาคม ที่ผ่านมานักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้จัดอบรมมารยาทและพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักสากล ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาให้ดียิ่งๆขึ้นก่อนที่จะจบออกไปรับใช้สังคมในเร็ววันนี้ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อของมหาวิทยาลัยต่อไป

เช่นเดียวกับหลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ ได้จัดพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษาเช่นกัน ในหัวข้อ “บุคลิกดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ในวันที่ 21 สิงหาคมนี้ เพื่อให้นักศึกษารู้วิธีการสร้างและปรับเปลี่ยนบุคลิกใหม่ให้ตนเองมีภาพลักษณ์ที่พร้อมก้าวสู่อนาคตการทำงานด้วยความสดใสและเชื่อมั่น

ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะเป็นนักจัดรายการ สถานีวิทยุเสียงมหาชัยเตรียมจัดโครงการ หน้าใหม่สู่หน้าใหม่ เพื่อคั่นหานักจัดรายการหน้าใหม่จากตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการกระจายข่าวสารผ่านสถานีวิทยุ โครงการนี้จะจัดอบรมเทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดรายการวิทยุโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ทดลองจัดรายการวิทยุและมีกรรมการประเมิน สุดท้ายจะมอบรางวัลแก่ผู้ได้คะแนนดีเด่นจากการตัดสินของกรรมการด้วย สนใจร่วมรายการสายตรงได้ที่ 075 377168

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคม “ธาตุแท้ของน้ำ ต้องการความใสสะอาด แต่ดิน ทราย ทำให้ขุ่น ธาตุแท้ของคน ต้องการความสงบ แต่ความโลภ ทำให้วุ่นวาย” สวัสดิ์ดีคะ